



# ข่าวราชการแห่งประเทศไทย

สายสารสนเทศ และประชาสัมพันธ์ โทร. 283-5016-7 โทรสาร 280-1591

ฉบับที่ 21 / 2543

## เรื่อง ธนาคารแห่งประเทศไทยขอให้ทางกรุงเทพมหานครเร่งทำความตกลงกัน

ตามที่ผู้บริหารระดับสูงของกรุงเทพมหานครได้ให้ข่าวต่อสื่อมวลชนถึงเหตุผลที่กรุงเทพมหานครเห็นว่าการทำความตกลงเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างสะพานพระราม 8 กับธนาคารแห่งประเทศไทยไม่จำเป็น เนื่องจากไม่ได้ใช้พื้นที่ของธนาคารแล้ว กอรปกับได้มีการจัดให้ผู้รับเหมาก่อสร้างทำประกันภัยคุ้มครองความเสียหายไว้เพียงพอแล้ว ในวงเงินประมาณ 2,700 ล้านบาท

ธนาคารแห่งประเทศไทยขอยืนยันว่าทางรพท. จำเป็นต้องเรียกร้องให้ทางกทม. ทำความตกลง ดังกล่าวด้วยเหตุผลต่อไปนี้

1. เนื่องจากในบริเวณที่ตั้งของธนาคารมีอาคาร โบราณ คือวังบางขุนพรหมและโรงพิมพ์ธนบัตร รวมทั้งระบบสื่อสารใยแก้วใต้ดิน ที่เชื่อมโยงระบบการชำระเงินของประเทศกับศูนย์คอมพิวเตอร์และมีธุรกรรมประมาณ วันละ 300,000 ล้านบาท ซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างสะพานพระราม 8 และธนาคารได้แจ้งให้กรุงเทพมหานครได้ทราบถึงความกังวลในผลกระทบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสิ่งแวดล้อม ประสิทธิภาพในการพิมพ์ธนบัตร และความไม่ปลอดภัยต่อสถาบันและเพื่อเตรียมหามาตรการป้องกัน

2. ที่ผ่านมา ในการเจรจากับกรุงเทพมหานคร ธนาคารได้ให้ความร่วมมือและมีการหารือกับกรุงเทพมหานครอย่างใกล้ชิดตลอดมา ทั้งนี้ โดยตระหนักถึงความสำคัญของโครงการสะพานพระราม 8 ต่อการแก้ไขปัญหาจราจร และเพื่อลดผลกระทบของโครงการต่อธนาคารให้เหลือน้อยที่สุด ขณะนี้การเจรจาได้มีข้อยุติที่ก้าวหน้าพอสมควร คือ กรุงเทพมหานครยินดีปรับแนวถนนยกระดับบนถนนท่าเกษม และขนาดของปลายสะพานฝั่งกรุงเทพ ไม่ให้ล้ำเข้ามาในพื้นที่ของธนาคารและโรงพิมพ์ธนบัตร

3. อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การก่อสร้างสะพานพระราม 8 ดำเนินไปด้วยความราบรื่นและมีผลกระทบต่อธนาคารน้อยที่สุด ธนาคารจึงได้จัดส่งร่างบันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างสะพานพระราม 8 ซึ่งกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบ และประเด็นที่ได้มีการหารือกันแล้วกับกรุงเทพมหานครและผู้รับเหมา (กิจการร่วมค้าฯ) ให้กรุงเทพมหานครได้พิจารณาแล้ว 2 ครั้งคือเมื่อวันที่ 13 ธ.ค. 42 และวันที่ 21 ม.ค. 43 และขณะนี้ยังรอผลการพิจารณาอยู่

4. ขณะนี้การก่อสร้างเสาตอม่อถนนยกระดับบนถนนท่าเกษมได้เริ่มดำเนินการแล้วตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม ศกนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทยยังยืนยันความประสงค์ที่จะให้มีข้อตกลงฯ ดังกล่าวในข้อ 3. และขอชี้แจงว่าธนาคารไม่สามารถจะเข้าทำสัญญาหรือข้อตกลงในลักษณะนี้กับผู้รับเหมา (กิจการร่วมค้าฯ) ได้ เนื่องจากธนาคารมิใช่คู่สัญญาในโครงการฯ แต่ธนาคารในฐานะที่เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการฯ และเป็นองค์กรของรัฐที่มีหน้าที่และความรับผิดชอบเช่นเดียวกันกับกรุงเทพมหานครในการดูแลทรัพย์สินของรัฐ และป้องกันมิให้การดำเนินกิจการของตนต้องเกิดความเสียหาย จึงเป็นการชอบด้วยเหตุผลที่ธนาคารจะเรียกร้องให้มีการทำความตกลงร่วมกับกรุงเทพมหานคร

จึงขอแถลงมาเพื่อทราบทั่วกัน

ธนาคารแห่งประเทศไทย

28 มกราคม 2543